



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงแสน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๔๓๑-๐๓๓๔ ต่อ ๑๑๒

ที่ นฐ ๐๐๓๓.๕/ ๓๗๖ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง เงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคและการเรียไธของหน่วยบริการ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และรพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมผ่านระบบ ZOOM บรรยายให้ความรู้โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปะรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน ได้จัดประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงแสน จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง เงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคและการเรียไธของหน่วยบริการ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดำเนินการอบรมผ่านระบบ ZOOM บรรยายให้ความรู้โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปะรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางจรัสศรี เกตุบุญลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน

เพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวภัสรา ลิมทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายณัฐรัชต์ เฉลิม คองคาเพชร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน



ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม



เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น กลุ่มกฎหมาย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง เงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคและการเรียไของหน่วยบริการ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยมีนายสุภัทร กตัญญูพิถารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมทับแก้ว สสจ.นครปฐม และผ่านระบบ ZOOM ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ อันนำไปสู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้